

กรุงศรี ฟินโนเวต ชูโครงการ “Meet the Angels by Krungsri Innovate” ดึงนักลงทุนหนุนสตาร์ทอัพไทยเดินทางต่อในช่วงวิกฤตโควิด-19

กรุงเทพฯ (7 พฤษภาคม 2563) - กรุงศรี ฟินโนเวตหนุนสตาร์ทอัพไทยต่อเนื่อง ล่าสุดจัดโครงการ Meet the Angels by Krungsri Innovate ฟอรัมเชื่อมนักลงทุนพบกับกลุ่มสตาร์ทอัพในรูปแบบ Virtual Pitching เข้มข้น พร้อมเป็นเวทีสร้าง Win-Win Synergy และเป็นแรงส่งให้สตาร์ทอัพไทยสามารถเดินทางต่อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในขณะนี้

นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด เปิดเผยว่า “กรุงศรี ฟินโนเวต มีบทบาทสำคัญใน Startup Ecosystem และให้การสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพไทยให้ประสบความสำเร็จมาโดยตลอด สำหรับในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ สตาร์ทอัพไทยก็เป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตาร์ทอัพที่เริ่มต้นกิจการมาไม่นาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เราพบว่ามีความสามารถและพร้อมเติบโตต่อไปแต่ประสบความท้าทายด้านเงินทุน ขณะเดียวกัน เราก็มีเครือข่ายนักลงทุนที่มีความพร้อมและต้องการขยายหรือปรับการลงทุนในธุรกิจที่น่าสนใจ ดังนั้นกรุงศรี ฟินโนเวต จึงใช้ศักยภาพด้านเครือข่ายให้เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย โดยเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยง (Matching) ระหว่างสตาร์ทอัพกับนักลงทุนอิสระหรือที่เรียกว่า Angel Investors ให้มีโอกาสมาพบและพูดคุยกัน ในรูปแบบของ Virtual Pitching นำเสนองานหรือไอเดียผ่านทางออนไลน์ พร้อม Feedback และถาม-ตอบ แบบเรียลไทม์ เพื่อโอกาสในการทำงานหรือต่อยอดธุรกิจร่วมกัน”

“ผมเชื่อมั่นว่า ด้วยนวัตกรรมและศักยภาพที่มีอยู่ จะทำให้สตาร์ทอัพไทยสามารถเดินทางฝ่าวิกฤตครั้งนี้ได้ สำหรับช่วงหลังสถานการณ์ COVID-19 นั้น โมเดลของหลายๆ ธุรกิจอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิม เราอาจเห็นธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้น เนื่องจากไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปก่อให้เกิดพฤติกรรมรูปแบบใหม่ของผู้บริโภคที่หลายคนเรียกว่า New Normal ดังนั้นเราเชื่อว่า ธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีความยืดหยุ่นสูง คล่องตัวและปรับตัวได้เร็ว จะสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในดีเอ็นเอมาขับเคลื่อนธุรกิจหรือแจ้งเกิดจากวิกฤตนี้ได้ ซึ่งช่วงนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับ Angel Investors ที่มองเห็นโอกาสในอนาคตจะเข้ามาช่วยสนับสนุนและลงทุนให้สตาร์ทอัพให้เติบโตไปด้วยกัน” นายแซม กล่าว

กิจกรรม Virtual Pitching ของโครงการ Meet the Angels by Krungsri Finnovate มีเดือนละ 2 ครั้ง ในวันพฤหัสบดี ระหว่าง เวลา 20.00–22.00 น. โดยได้เริ่มในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เป็นครั้งแรกซึ่งได้เสียงตอบรับที่ดีจากกลุ่มสตาร์ทอัพไทยและนักลงทุน Angel Investors ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเกือบ 100 คน ทั้งนี้ กรุงศรี ฟินโนเวต จะคัดเลือกสตาร์ทอัพ 5-6 ทีม ต่อสัปดาห์ เพื่อนำเสนอผลงานต่อ Angel Investors ที่ร่วมฟัง Pitching โดยมีกรุงศรี ฟินโนเวต พร้อมเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเบื้องต้น

ติดตามรายละเอียดของ Meet the Angels by Krungsri Finnovate ได้ทาง Facebook : Krungsri Finnovate: <https://www.facebook.com/KrungsriFinnovate/>

--จบ--

เกี่ยวกับกรุงศรี

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทย ด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และเป็นหนึ่งในห้าสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดำเนินธุรกิจมานานกว่า 75 ปี กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลาย แก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 688 สาขา (เป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 648 สาขาและสาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 40 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 33,255 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรุงศรียังเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 9.3 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรีออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บริษัท เงินดีด้อย จำกัด) อีกด้วย

กรุงศรี มีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทยและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน

เกี่ยวกับมิตซูบิชิ ยูเอเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG)

มิตซูบิชิ ยูเอเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจกว่า 360 ปี MUFG มีเครือข่ายสำนักงานกว่า 3,000 แห่ง ใน

กว่า 50 ประเทศทั่วโลกและมีพนักงานกว่า 180,000 คน MUFJ นำเสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมทั้งธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์แบงก์กิ้ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจเช่าซื้อ MUFJ มีเป้าหมายที่จะเป็น “กลุ่มสถาบันทางการเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก” ด้วยการผสมผสานศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้าโดยคำนึงถึงสังคมและการแบ่งปัน ความสำเร็จอย่างยั่งยืน MUFJ จัดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUFJ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ <https://www.mufj.jp/english>

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์: 02 296 4023

อีเมล: Krungsri.PR@krungsri.com